

NHIỀU HOẠT ĐỘNG...

(Tiếp theo trang 1)

Quốc hội đã bày tỏ tình cảm, sự tri ân sâu sắc những cống hiến, hy sinh của mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Bập, thương binh Hoàng Văn Giáp và gia đình liệt sĩ Tăng Văn Hạnh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; động viên mẹ và các gia đình sống vui, sống khỏe, phát huy truyền thống cách mạng, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Đồng chí mong muốn cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình, đối tượng chính sách, đặc biệt là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng trong sáng ngày 21/7, đoàn đã trao 40 suất quà cho đại diện Ban Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ tỉnh để chuyển tới các gia đình đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh.
● Sáng ngày 21/7, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Tiên Hải tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017) và biểu dương người có công tiêu biểu. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Tiên Hải có hơn 22.000 người tham gia quân đội. Kết thúc chiến tranh, toàn huyện có 4.914 liệt sĩ, 614 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 3.200 thương binh, bệnh binh, 427 lão thành cách mạng, 66 gia đình có công với nước, 2.230 người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Sau ngày đất nước thống nhất, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Tiên Hải đã thực hiện tốt phong trào "Đến ơn đáp nghĩa". Từ năm 1995 đến nay, toàn huyện đã xây mới, tu bổ, nâng cấp 1.008 nhà ở cho người có công với cách mạng với tổng kinh phí trên 34 tỷ đồng; mua và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 11.200 lượt người có công và thân nhân người có công với số tiền trên 6 tỷ đồng; giải quyết chế độ điều dưỡng cho 2.500 người; giải quyết trợ cấp một lần cho 6.342 lượt người với số tiền 12,5 tỷ đồng.

Nhân dịp này, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Tiên Hải đã tặng giấy khen cho 124 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào "Đến ơn đáp nghĩa" và những người có công tiêu biểu; nhiều đơn vị, doanh nghiệp trao kinh phí ủng hộ quỹ "Đến ơn đáp nghĩa" của huyện.

● Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), ngày 21/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã đi thăm, trao tặng 13 suất quà cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh

binh, thân nhân liệt sĩ ở các địa phương trong tỉnh.

Tại các gia đình đến thăm, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã bày tỏ sự tri ân sâu sắc thể hệ di trước, gia đình người có công với cách mạng đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; thăm hỏi, động viên, chia sẻ, chúc các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ luôn sống vui, sống khỏe, là chỗ dựa tinh thần cho con cháu; động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

● Bộ CHQS tỉnh, UBND xã Vũ Lạc (thành phố Thái Bình) vừa tổ chức khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa tặng bệnh binh Đặng Văn Đông ở thôn Tam Lạc, xã Vũ Lạc.

Ông Đặng Văn Đông là bệnh binh trong kháng chiến chống Mỹ, mất 86% sức lao động, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Ngôi nhà được khởi công xây dựng từ đầu tháng 5/2017 với tổng diện tích 42m², đến nay đã hoàn thành, kinh phí xây dựng hơn 135 triệu đồng, trong đó Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ 70 triệu đồng. Nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS thành phố Thái Bình, UBND xã Vũ Lạc và các đoàn thể, nhân dân đã tặng nhiều phần quà có ý nghĩa thiết thực giúp ông Đông ổn định cuộc sống.

Đây là hoạt động thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017).

● Sáng ngày 21/7, Ban CHQS huyện Kiến Xương phối hợp với Chi hội Doanh nhân cựu chiến binh, cựu quân nhân doanh nghiệp huyện Kiến Xương và UBND xã Vũ Thắng (Kiến Xương) tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Hoàng Thị Chí, 80 tuổi, vợ liệt sĩ Đặng Quốc Khánh, ở thôn 3, xã Vũ Thắng.

Sau gần 2 tháng thi công, ngôi nhà rộng 54m² mái bằng kiên cố đã hoàn thành đúng kế hoạch. Ngoài 70 triệu đồng do cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Kiến Xương hỗ trợ, các cơ quan, đơn vị và nhân dân địa phương đã tham gia 45 ngày công xây dựng.

Trong ngày khánh thành, các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân đã đến dự, động viên cao về vật chất, tinh thần để bà Chí sớm ổn định cuộc sống. Ngôi nhà là món quà ý nghĩa mà các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Kiến Xương dành tặng gia đình chính sách nhân kỷ niệm dịp 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017).

● Sáng ngày 21/7, Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức lễ dâng hương tưởng



Nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ và Bà mẹ Việt Nam anh hùng xã An Mỹ (Quỳnh Phụ).



Các đơn vị trao tiền hỗ trợ cho gia đình bà Hoàng Thị Chí.

niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh tại làng mộ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy).

Trước anh linh lãnh tụ đoàn đại biểu Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã báo cáo những thành tích đạt được trong thời gian qua: không ngừng đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động; thường xuyên quan tâm đến đời sống của cán bộ, đoàn viên; thực hiện tốt công tác lãnh đạo, quản lý, hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng năm, hoàn thành tốt nhiệm vụ Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao; tạo điều kiện cho đoàn viên được giao lưu, học tập và trao đổi kinh nghiệm. Thời gian tới, cán bộ, đoàn viên Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò trong mỗi vị trí công tác, không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện nâng cao tay nghề để tiếp tục là những tấm gương tiêu biểu trong lao động sản xuất.

● Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, An Mỹ (Quỳnh Phụ) đã tiễn đưa 1.923 người con lên đường chiến đấu. Kết thúc chiến tranh, số có 226 liệt sĩ, 436 thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam/Đioxin, 19 Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), để ghi nhớ công lao của các anh hùng

liệt sĩ và những người có công với cách mạng, An Mỹ đã khởi công xây dựng công trình nhà bia ghi danh anh hùng liệt sĩ và Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Nhà bia tọa lạc trên hồ nước, có tổng diện tích mặt sàn gần 300m², cao 8,69m, thiết kế 2 tầng mái cong, bia Tổ quốc ghi công và bia ghi danh 226 liệt sĩ cùng 19 Bà mẹ Việt Nam anh hùng được đặt ở vị trí trang trọng. Tổng mức đầu tư của công trình trên 1,76 tỷ đồng bằng nguồn vốn xã hội hóa. Hiện tại công trình đã hoàn thành, dự kiến khánh thành đúng ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.

● Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), Hội Hoa lan tỉnh vừa tổ chức thăm, tặng quà và giao lưu văn nghệ cùng người có công tại Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần.

Hoạt động được tổ chức với mong muốn giúp người có công khỏe về thể chất, vui về tinh thần, qua đó nâng cao hiệu quả điều trị, phục hồi chức năng. Sau chương trình giao lưu văn nghệ, Hội Hoa lan tỉnh cùng Công ty gạch Đại Thắng đã trao 10 phần quà trị giá 3 triệu đồng và tặng 5 triệu đồng cho các đối tượng đang điều trị tại Trung tâm.

Trước đó, Hội Hoa lan tỉnh đã tổ chức dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh và trao tặng

6 suất quà cho gia đình thương binh, liệt sĩ trên địa bàn thành phố Thái Bình.

● Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hồng Châu (Đông Hưng) vừa tổ chức gặp mặt tri ân các mẹ, vợ liệt sĩ tại địa phương.

Trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, quân và dân Hồng Châu đã có những đóng góp không nhỏ. Xã hiện có 19 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 2 lão thành cách mạng, 190 liệt sĩ, 88 thương binh, bệnh binh, 82 nạn nhân chất độc da cam/Đioxin. Những năm qua, hoạt động "Đến ơn đáp nghĩa" của xã được duy trì thường xuyên với quỹ "Đến ơn đáp nghĩa" đến nay đạt hơn 30 triệu đồng. Trong 5 năm, xã đã hỗ trợ xây dựng 12 nhà tình nghĩa cho thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn, hàng năm đều tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà gia đình chính sách, tu sửa nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Tại buổi gặp mặt, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã trao 32 suất quà trị giá 6,5 triệu đồng cho 32 hội viên, phụ nữ là mẹ, vợ liệt sĩ. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017).

● Đoàn Thanh niên xã Thái Hưng (Hưng Hà) phối hợp với Hội đồng hương sinh viên Thái Bình tại Hà Nội vừa tổ chức ra quân thực hiện chương trình tình nguyện hè trên địa bàn xã Thái Hưng.

Với chủ đề "Mùa hè xanh - Thanh niên với quê hương", từ ngày 20 - 28/7, 25 thanh niên của Hội đồng hương sinh viên Thái Bình tại Hà Nội và đoàn viên thanh niên xã Thái Hưng sẽ thực hiện các hoạt động tình nguyện như: bảo vệ môi trường, bảo vệ đồng sông quê hương, tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi, thăm và tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017)...

Sau lễ ra quân, đoàn viên thanh niên các đơn vị đã tham gia vệ sinh môi trường khu trung tâm UBND xã, đài tưởng niệm liệt sĩ và Trạm Y tế xã.

Quy định chi tiết về việc tặng quà đối tượng chính sách nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

Ngày 10/7/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định số 1330/QĐ-CTN về việc tặng quà đối tượng chính sách nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017). Theo đó, quà của Chủ tịch nước sẽ được trao bằng tiền mặt, gồm hai mức: Mức 400.000 đồng/người tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và những cá nhân đã có quyết định phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng, thân nhân hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng; thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên (bao gồm cả những thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31/12/1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Mức 200.000 đồng/người tặng thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 80% trở xuống (bao gồm cả những thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31/12/1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, thương binh đang hưởng trợ cấp mất sức lao động; đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sĩ (bố, mẹ, vợ, chồng, con, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ); đại diện gia đình thờ cúng liệt sĩ (anh, em, người được họ tộc ủy nhiệm việc thờ cúng liệt sĩ); người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Cùng với quà tặng của Chủ tịch nước, ngày 22/6/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1619/QĐ-UBND phê duyệt kinh phí tặng quà đối tượng chính sách nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ. Theo đó, quà tặng trị giá 500.000 đồng/suất (gồm 300.000 đồng tiền mặt và 200.000 đồng bằng hiện vật). Cụ thể, đối tượng được tặng quà gồm: thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng (kể cả vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng); Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và những cá nhân đã có quyết định phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; đại diện gia đình thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh đang hưởng trợ cấp hàng tháng (kể cả thương binh không hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng mà đang hưởng trợ cấp mất sức lao động, thương binh, bệnh binh nhân dạng ở cơ sở nuôi dưỡng ngoài tỉnh mà vợ hoặc chồng đang ở Thái Bình); đại diện gia đình thờ cúng liệt sĩ (là người được họ tộc ủy quyền việc thờ cúng liệt sĩ); người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người có công giữ đờ cách mạng, lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

Trường hợp một người đang hưởng nhiều chế độ trợ cấp hàng tháng thì chỉ được tặng 1 suất quà, lĩnh trợ cấp ở đâu thì nhận quà ở đó. Đối với người được họ tộc ủy nhiệm thờ cúng liệt sĩ, thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng mà đồng thời là người đang hưởng các chế độ trợ cấp ưu đãi hàng tháng khác (đủ điều kiện nhận 1 suất quà theo quy định nêu trên) thì vẫn được nhận thêm 1 suất quà của người thờ cúng liệt sĩ, thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

NGUYỄN CƯỜNG

Khám giám định sức khỏe cho 2.284 đối tượng

6 tháng đầu năm 2017, Trung tâm Giám định y khoa tỉnh đã duy trì và tổ chức tốt các hoạt động khám giám định sức khỏe cho các đối tượng bảo đảm đúng quy định. Trong đó, đã kịp thời thực hiện quyết định của Bộ Y tế về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ về hưởng dẫn khám, giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ. Kết quả, trong 6 tháng, Trung tâm đã thực hiện khám giám định sức khỏe cho tổng số 2.284 đối tượng, trong đó khám giám định huu trí cho 185 người; khám tai nạn lao động cho 36 người; khám giám định thương tật cho 65 người; khám giám định đối tượng nghi nhiễm chất độc hóa học cho 1.487 người và khám giám định khác cho hơn 500 người.

HÀ DUNG

THÔNG BÁO MẤT GIẤY TỜ
Tên tôi là Nguyễn Văn Thiện. Sinh năm 1981. Trong khoảng thời gian từ ngày 18 tháng 6 năm 2017 tôi có đánh rơi một số giấy tờ trong đó bao gồm hợp đồng mua bán nhà ở xã hội căn nhà 308 tòa nhà B khu phố 4 khu đô thị Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình và một số giấy tờ quan trọng khác.
Vây ai nhặt được cho tôi xin lại theo số điện thoại: 0985.680.696

Kết thúc thay đổi nguyện vọng đại học trực tuyến

(chinhphu.vn) Đến 17 giờ, ngày 21/7 là hạn cuối cùng để thí sinh thay đổi nguyện vọng xét tuyển đại học qua hệ thống trực tuyến (online), chính vì vậy, thí sinh phải rất thận trọng bởi nếu có trực tiếp gì thì không còn thời gian xử lý.

Theo quy chế, năm nay, thí sinh chỉ được thay đổi nguyện vọng xét tuyển một lần duy nhất bằng một hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp. Việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến kết thúc vào 17 giờ, ngày 21/7. Phương thức điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng phiếu tại các điểm tiếp nhận sẽ kết thúc vào 17 giờ ngày 23/7.

Trước đó, bắt đầu từ 8 giờ, ngày 15/7, thí sinh trên cả nước có thể thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển online. Điều chỉnh nguyện vọng online là phương thức áp dụng cho thí sinh không tăng thêm số nguyện vọng và không điều chỉnh ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng. Vì vậy, các thí sinh cần kiểm tra kỹ thông tin khi thay đổi nguyện vọng online trước khi bấm xác nhận.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy không ít thí sinh do vội vàng đổi nguyện vọng trực tuyến và mắc sai lầm nên tiếp tục chuyển sang nộp phiếu thay đổi nguyện vọng tại nơi tiếp nhận hồ sơ.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) phân tích, thí sinh cần hiểu rõ dù thay đổi hình thức thay đổi nguyện vọng bằng giấy thì bước cuối cùng cũng phải nhập dữ liệu xét tuyển vào phần mềm chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ông Nghĩa cũng đưa ra lời khuyên, nếu đã cần nhắc kỹ lưỡng, các thí sinh nên thực hiện công việc thay đổi nguyện vọng ngay, không nên để sát thời điểm cuối cùng vì nếu có trực tiếp gì thì không còn thời gian xử lý.

THÀNH PHỐ Giải phóng mặt bằng 45 dự án

6 tháng đầu năm 2017, thành phố Thái Bình đã tổ chức giải phóng mặt bằng 45 dự án: lập 56 phương án bồi thường, hỗ trợ với kinh phí 144,5 tỷ đồng; thanh toán, chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 1.020 lượt hộ gia đình, cá nhân với số tiền 105 tỷ đồng, diện tích 18,9ha đất, bảo đảm an toàn, đúng quy định; quyết toán kinh phí 24 dự án với số tiền 50 tỷ đồng. Đây nhanh việc lập phương án, giải quyết tồn tại, vướng mắc các dự án trọng điểm như Quảng trường Thái Bình, đường vành đai phía Nam, đường Kỳ

Đông kéo dài, khu đô thị Hoàng Văn Thái... Thời gian tới, UBND thành phố tập trung chỉ đạo giải quyết các tồn tại, khó khăn, vướng mắc, trong đó ưu tiên giải quyết dứt điểm tồn tại các dự án trên địa bàn xã Vũ Chính, xã Phú Xuân, Quảng trường Thái Bình, đường vành đai phía Nam. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ các dự án phục vụ mở rộng không gian đô thị, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, tạo mỹ quan đô thị, thu hút đầu tư.

ĐỨC DUNG

Cấp mới 191 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

Từ đầu năm đến nay, ngành Y tế đã cấp mới 191 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong tỉnh, trong đó huyện cấp 41 giấy chứng nhận theo phân cấp quản lý. Có 20 sản phẩm được tiếp nhận công bố hợp quy, gia hạn 4 sản phẩm và xác nhận phù hợp quy định an toàn thực phẩm cho 55 sản phẩm.

Chi cục An toàn thực phẩm cũng đã tổ chức tập huấn trang bị kiến thức và cấp 983 giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho người sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh; cấp 3 giấy xác nhận nội dung quảng cáo dưới hình thức hội nghị cho 3 sản phẩm bảo vệ sức khỏe.

HÀ ANH